

Số: 702/BC-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình chấp hành pháp luật năm 2023
(Trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII)

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Tư pháp trình tại Kỳ họp; kết hợp thông tin qua hoạt động giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu năm 2024; đồng thời nhấn mạnh và kiến nghị một số nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và một số hoạt động quản lý nhà nước khác

1. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của các cấp, các ngành ở địa phương, sự đồng lòng ủng hộ của doanh nghiệp và Nhân dân, cùng với sự điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường, đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; hoàn thành chỉ tiêu giao quân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ, Tết trên địa bàn tỉnh.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các lực lượng chức năng quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 274 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 153 người, bị thương 172 người (*giảm 4,5% số vụ, giảm 27,2% số người chết, tăng 0,6% người bị thương so với cùng kỳ năm 2022*); xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 02 người (*tăng 02 vụ, tăng 02 người chết so với cùng kỳ năm 2022*).

Lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy. Song trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 104 vụ cháy, nổ, làm 01 người bị thương, thiệt hại khoảng

30,3ha rừng cây và thực bì, trị giá 3,61 tỷ đồng (*tăng 03 vụ = 2,9%, giảm 01 người chết, giảm 04 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022*).

2. Công tác đấu tranh, phòng chống và xử lý tội phạm

Năm 2023, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện, xử lý giảm so với cùng kỳ năm 2022¹. Phát hiện, xử lý một số tội phạm mới trên địa bàn, như: tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông. Tội phạm về ma túy tuy giảm về số vụ, nhưng các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn².

Đặc biệt, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng so với cùng kỳ năm 2022 (trong năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, xử lý 17 vụ 19 bị can về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: tăng 5 vụ 7 bị can). Trong đó, có nạn nhân bị xâm hại tình dục khi chỉ mới 7 tuổi³, có nạn nhân bị xâm hại tình dục dẫn đến có thai⁴, đáng lưu ý có đối tượng là thầy giáo thực hiện hành vi phạm tội đối với học sinh⁵, gây bức xúc trong dư luận và để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần đối với nạn nhân, gia đình và xã hội.

Việc bắt, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Đã điều tra khám phá 397 vụ, 808 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (*đạt tỷ lệ 91%*), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ *93,8%*. Điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Các vụ án đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra đều có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực này vẫn còn một số hạn chế, đó là: Cơ quan Điều tra hủy bỏ 01 vụ án; khởi tố 16 vụ 13 bị can; thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 9 vụ 14 bị can theo yêu cầu của Viện Kiểm sát. Ngoài ra, còn một số thiếu sót, vi phạm, như: chậm chuyển biên bản, tài liệu kiểm tra, xác minh tin báo, tài liệu điều tra; chậm gửi thông báo về việc tiếp nhận tin báo, quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá, kết luận giám định, định giá tài sản cho

¹ Số liệu báo cáo của Viện Kiểm sát

² Như vụ Nguyễn Xuân Trình và Phạm Văn Long vận chuyển trái phép 20.940 gam Methamphetamine và 10.000 gam Ketamine; vụ Trần Quốc Cường và đồng phạm vận chuyển trái phép 11.843,5 gam Ketamine và 530,9 gam Methamphetamine; vụ Phạm Văn Cường và đồng phạm vận chuyển trái phép 10.869,4 gam Methamphetamine; vụ Thân Văn Trường Thi và đồng phạm, phạm tội vận chuyển trái phép 19.000 gam Methamphetamine và 5.000 gam Ketamine...

³ Vụ Nguyễn Văn Thắng (Hương Khê), vụ Trần Xuân Nhật (Cẩm Xuyên) đều thực hiện hành vi Dâm ô đối với bị hại sinh năm 2016

⁴ Vụ Trần Văn Hưng phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (tinh); vụ Nguyễn Đức Tùng (Đức Thọ) và vụ Trần Quốc Dũng (Hong Lĩnh) đều phạm tội Giao cấu đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

⁵ Vụ Đặng Minh Tâm phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Lộc Hà); vụ Đậu Bình phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Cẩm Xuyên)

Viện Kiểm sát nhân dân. Công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự còn gặp khó khăn, vướng mắc...

3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm Quy định số 11- QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng; đối với một số vụ việc phức tạp, đông người, các đồng chí trực tiếp xuống địa bàn dân cư, hộ gia đình để khảo sát tình hình, đối thoại, giải thích, đưa ra phương án xử lý thỏa đáng tạo được niềm tin của Nhân dân, góp phần thay đổi phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề của các cấp chính quyền.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài⁶; làm tốt công tác đối thoại với công dân, giải quyết ngay từ cơ sở đối với các vụ việc mới phát sinh, không để phát sinh “điểm nóng”.

Năm 2023, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 4.317 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo; trong đó có 45 lượt đoàn đông người. Cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận 3.901 đơn (trong đó: kỳ trước chuyển sang: 214 đơn, tiếp nhận trong kỳ: 3.687 đơn). Số vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết 1.973/2.719 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết 72,56%.

Tuy vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC ở một số đơn vị, địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu một số nơi trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC chưa rõ nét, chưa chủ động trong theo dõi tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC chưa thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, một số địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC...

4. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy

Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới đúng định hướng và hiệu quả hơn. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp

⁶Tham mưu giải quyết dứt điểm 15 vụ việc (trong đó có 04 vụ việc cơ quan Trung ương chuyển về đã xử lý xong); hiện nay có 04 vụ việc Tổ công tác đã rà soát và đang tham mưu chỉ đạo xử lý.

xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tổ chức kỳ thi tuyển công chức đảm bảo minh bạch, công bằng, khách quan và tuân thủ đúng quy định, quy chế thi tuyển. Năm 2023, giảm 28 công chức trong cơ quan hành chính, 531 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp so với năm 2022. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức. Một số thủ tục hành chính đối với các xã sau sắp xếp được các cơ chức năng quan tâm, tiến hành thực hiện ngay tại địa bàn thôn, tổ dân phố như: chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế: kết quả tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC đã ban hành của một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp chưa chặt chẽ. Số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp chưa sử dụng còn khá nhiều⁷, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các đơn vị; một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã được giao biên chế nhưng hiện tại thiếu người làm việc với số lượng lớn, đã kéo dài trong nhiều năm dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Quy mô của một số đơn vị còn nhỏ, nhiều đơn vị chưa đảm bảo tiêu chí thành lập. Sắp xếp hệ thống trường học theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo còn chậm...

II. Kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Trong năm 2023, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp từ giai đoạn xử lý tin báo, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử cho đến thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cơ bản đạt kết quả tốt. Chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu công tác vượt so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành, như: 100% quyết định truy tố đúng thời hạn (*vượt 10%*), đúng tội danh (*vượt 5%*); tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố đạt 99,7% (*vượt 4,7%*); tỷ lệ xác định án trọng điểm đạt 13,3% (*vượt 8,3% so với yêu cầu*); tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hình sự được Tòa án chấp nhận 7 /7 vụ đã xét xử (*vượt 30%*)...

Về kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra

⁷ Đến 31/8/2023: Số biên chế công chức chưa sử dụng là 269 biên chế (12,02%); số biên chế sự nghiệp chưa sử dụng là 492 biên chế (1,92%).

xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã⁸; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.060 vụ 1.923 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 899 vụ 1.586 bị can, trong đó, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 804 vụ 1.547 bị can. VKSND hai cấp đã giải quyết 803 vụ 1.534 bị can trên tổng số 805 vụ 1.553 bị can thụ lý, đạt tỷ lệ 99,7%, trong đó, quyết định truy tố 802 vụ 1.533 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 892 vụ 1.789 bị cáo sơ thẩm và 197 vụ 306 bị cáo phúc thẩm⁹.

Về kiểm sát hoạt động tư pháp khác, chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác, các nhiệm vụ xây dựng ngành và nhiệm vụ liên quan khác thuộc trách nhiệm của ngành được tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp. VKSND hai cấp đã kịp thời phát hiện các vi phạm phát sinh và thực hiện các quyền kiến nghị, kháng nghị để khắc phục, phòng ngừa vi phạm. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng công tác.

Tuy vậy, trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp còn một số hạn chế, đó là: Tiến độ giải quyết một số vụ, việc còn chậm; có 5 vụ án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong đó có 2 vụ có trách nhiệm của Viện kiểm sát, chiếm tỷ lệ 0,22%¹⁰.

2. Công tác xét xử và thi hành án hình sự

Hoạt động xét xử của Tòa án đảm bảo áp dụng đúng các quy định của pháp luật. Hầu hết các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định, các quyền và nghĩa vụ của bị cáo và những người tham gia tố tụng được Tòa án hai cấp đảm bảo và tôn trọng.

Năm 2023 toàn ngành thụ lý 4.201 vụ, việc các loại, giải quyết 3.597 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89,5%; tăng 297 vụ, việc (7,9%) so với năm 2022. Chất lượng xét xử được nâng lên, không xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; các bản án đã tuyên thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Toà án đã chủ động phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan Công an và các cơ quan liên quan tổ chức xét xử trực tuyến 150 vụ án hình sự. Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đánh dấu bước đột phá trong cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn luật định, giảm thiểu chi phí và thời gian đến phiên tòa.

Tổ chức xét xử 29 phiên tòa lưu động, góp phần tích cực trong công tác

⁸ Trong kỳ, VKSND hai cấp đã tiến hành nắm tình hình tội phạm 589 lượt tại Công an cấp xã và 9 lượt tại Cơ quan hữu quan; kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm 130 lượt và phối hợp với CQĐT kiểm tra, hướng dẫn hoạt động này 72 lượt tại Công an cấp xã

⁹ Toà án đã giải quyết 815 vụ 1.593 bị cáo/892 vụ 1.789 bị cáo sơ thẩm; 184 vụ 281 bị cáo/197 vụ 306 bị cáo phúc thẩm

¹⁰ tỷ lệ của Ngành quy định $\leq 3\%$

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân; đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, trong quá trình giải quyết Tòa án luôn coi trọng công tác hòa giải và nguyên tắc tự thỏa thuận giữa các bên, trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Tuy vậy, công tác xét xử và thi hành án hình sự vẫn còn một số hạn chế: Tỷ lệ hủy, sửa các loại án do nguyên nhân chủ quan chiếm 0,58% (hủy 10 vụ¹¹, sửa 11 vụ¹²)¹³. Một số Hội thẩm đương chức có người chưa bố trí đủ thời gian tham gia xét xử và tham gia tập huấn. Việc thẩm định, định giá tài sản còn gặp nhiều khó khăn khi Tòa án trưng cầu các cơ quan chuyên môn để thành lập Hội đồng định giá trong tố tụng dân sự...

3. Công tác thi hành án dân sự

Cơ quan Thi hành án dân sự đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác thi hành án dân sự (THADS) và đạt kết quả đáng ghi nhận. Kết quả thi hành xong về việc và tiền vượt chỉ tiêu Tổng cục giao¹⁴, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy vậy, công tác thi hành án dân sự còn một số khó khăn, hạn chế: Số việc chuyên kỳ sau giải quyết tương đối nhiều, tăng so với năm 2022 (có 974 việc tương ứng với số tiền trên 358,3 tỷ đồng, tăng 32 việc so với năm 2022), trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 393 việc, tương ứng với số tiền trên 69,7 tỷ đồng. Vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án như: chậm ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng; chậm xác minh điều kiện thi hành án; quyết định thi hành án dân sự phản ánh không chính xác nội dung phải thi hành án; phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án không chính xác...

III. Một số kiến nghị, đề xuất

1. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình; tập trung lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội; tích cực đấu tranh, phòng ngừa, không để các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục gia tăng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát để giải quyết gọn các KNTC trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách người có công và các tranh chấp khiếu kiện về đất đai; tiếp tục làm tốt công tác đối thoại với công dân.

¹¹ Hủy hình sự 01 vụ, dân sự 09 vụ.

¹² Sửa hình sự 01 vụ, dân sự 08 vụ, hành chính 02 vụ.

¹³ thấp hơn 0,31% so với Toàn quốc

¹⁴ Việc đạt 90,55%, tiền đạt 64,79%, vượt 5,5% về việc và 16,29% về tiền

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục kiểm soát và xử lý nghiêm phương tiện quá tải, ô nhiễm môi trường, quá hạn sử dụng, không đăng ký, đăng kiểm.

Chấn chỉnh công tác tham mưu điều hành, quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên, môi trường, chính sách xã hội. Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới phương thức điều hành, quản lý; kiện toàn bộ máy chính quyền và tổ chức tự quản ở cơ sở; thực hiện triệt để cơ chế phân cấp, phân quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; mạnh dạn thực hiện xã hội hoá toàn diện một số lĩnh vực mang tính dịch vụ xã hội như công chứng, bán đấu giá tài sản v.v.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý chặt chẽ hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, hoạt động truyền thông, báo chí; tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ cương xã hội; quản lý, theo dõi sát, đánh giá đúng cán bộ để sử dụng, đề bạt đúng năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của công chức, viên chức.

2. Đề nghị các cơ quan Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực nghiệp vụ và bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện cải cách Tư pháp theo nội dung Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc hoạt động tranh tụng tại phiên tòa và đảm bảo quyền tham gia của Luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát các cấp tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tư pháp.

Nâng cao chất lượng hoạt động xét xử các loại án; nắm bắt, xem xét tình hình, nhiệm vụ chính trị để xét xử đúng pháp luật, sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa phương; chú trọng hoạt động hoà giải và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quá trình giải quyết án; hạn chế tối đa các sơ suất, sai phạm do lỗi của thẩm phán; tăng cường công tác giám đốc kiểm tra án, thường xuyên chỉ đạo hoạt động Tòa án cấp huyện, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai phạm, sơ suất trong hoạt động chuyên môn.

Tập trung sự chỉ đạo, phối hợp lực lượng để tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình dây dưa, không chịu THA. Tiếp tục nâng cao và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng (Quy chế số 1165/2021/QCLN/CTHADS-CA-TA-VKS ngày 15/7/2021) trong giải quyết

những vướng mắc, khó khăn phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự.

Ngoài ra, đề nghị các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ giám định, định giá tài sản, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc không để các vụ án tồn đọng, kéo dài do nguyên nhân này.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TH₁.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Nhuận